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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันพฤหัสบดีที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
6. นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
7. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
8. นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
9. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
10. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงค า 
11. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงค า 
12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงค า 
13. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงค า 
14. นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกค าใต้ 
15. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกค าใต้ 
16. ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกค าใต้ 
17. นายบูรณาการ ตาค า สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
18. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
19. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
20. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
21. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
22. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
23. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 

 
 
ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 
ลาการประชุม         

1. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
2. นายกมล หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 

 

 

 
/ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายธวัช สุทธวงค ์ รองนายก อบจ.พะเยา 
3. นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
4. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
6. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
7. นายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา   
8. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
9. นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ.พะเยา 
10. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
11. นายวิริยะ เจริญสุข ผอ.กองช่าง 
12. นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13. นางสาวณิชาภา สันธ ิ รกท.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
15. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นายสมศาสตร์ ประชุมของ รกท.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
18. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวสุมิตรา บางขะกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
20. นางสาวภารดี เนาว์แก้ว หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
21. นางล าดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. นางสาวสุภาวด ี จันตา หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
23. นางมยุรี เหมหิรัณย์ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
24. นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
25. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
26. นางสาวทิวา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
27. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28. นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
29. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
30 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุม   เวลา 14.00 น. 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ท่านรองนายกฯ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ ท่านรองปลัดฯรักษาราชการ
แทนปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 กระผม    
ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น          
จ านวน 22 ท่าน ลาการประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ 

  1. นายเดชศรี  ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต 6   
อ าเภอเมืองพะเยา 

  2. นายกมล หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เขต 2 อ าเภอแม่ใจ 

ครบองค์ประชุมครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
  
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ และเรียนเชิญ       
นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 
ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

  เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์         
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน การด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 มีก าหนด 45 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

 
          /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ณ บัดนี้
เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  

 
เลขานุการสภาฯ    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 
  ด้วยมีภารกิจความจ าเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งมีเรื่องต่างๆ      
ที่ส าคัญที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้พิจารณาเป็นจ านวนมาก  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 มีก าหนด 
45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566  ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2566 
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่านทราบ

เรียบร้อยแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ เรื่ องที่  1.1  แจ้งรายชื่ อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน      

จังหวัดพะเยา ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2563 
และพิธีรับใบประกาศนียบัตรประกอบเครื่องราชฯ 

ตามที่ ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2563 จ านวน 19 ท่าน และได้รับการ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่พิเศษ 3 ข (เล่มที่ 14)      
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น  

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 10 ท่าน และขอได้รับเกียรติ     
จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบ               
ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ 

 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เนื่องจากผมและรองประธานสภา

องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยาทั้ งสองท่ าน  ก็ ได้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ด้วย จึงขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว          
และมอบให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้ประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตร และด าเนินการตามพิธีการต่อไป 

เชิญเลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ และพิธีการครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเนื่องด้วยสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๙ ท่าน ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา     
เล่ม ๑๓๘ ตอนที่พิเศษ ๓ ข (เล่มที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา               
ในการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ด้วยความเสียสละ 
อันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองดังกล่าว                     

เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ  ผู้ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ๑๐ ท่าน ด้วยการ     
รับใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้ าอยู่หั ว  เป็น เกียรติประวัติแก่ตนเอง               
และวงศ์ตระกูลสืบไป และขอได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้เชิญใบประกาศนียบัตรฯ วางบนพาน
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้ผู้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                  
เขา้รับตามล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกฯครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามล าดับชั้นตรา มีรายนามดังต่อไปนี้ 

- ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
นายนิคม ศรีวิราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอ 

ดอกค าใต้ 
- ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
๑. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พะเยา เขตอ าเภอแม่ใจ 
๒. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เขตอ าเภอเมืองพะเยา 
๓. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พะเยา เขตอ าเภอดอกค าใต้ 
 

        /4. สิบเอกบุญเดช… 
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4. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พะเยา เขตอ าเภอดอกค าใต้ 

๕. นายบุญสินธุ์ มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
เขตอ าเภอเชียงค า  

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
๑. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พะเยา เขตอ าเภอภูกามยาว 
๒. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เขตอ าเภอเชียงม่วน 
๓. นายเสวียน มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            

เขตอ าเภอปง 
๔. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

เขตอ าเภอจุน  
ขอขอบคุณท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา มา ณ โอกาสนี้ครับ และขอเชิญท่านนายกฯ ได้ให้เกียรติบันทึกภาพ
ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้รับใบประกาศนียบัตร
ก ากับเครื่องราชฯ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    เรื่องท่ี 1.2 แนะน าตัวข้าราชการสายงานผู้บริหาร จ านวน 3 อัตรา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีค าสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จ านวน 
3 ต าแหน่ง รวม 3 อัตรา ดังนี้ 

1. นายวิริยะ  เจริญสุข สังกัดเดิม เทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา   

2. นางสาวสุมิตรา  บางขะกูล สังกัดเดิม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงราย รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   

3. นางสาวภารดี  เนาว์แก้ว  สังกัดเดิม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิษณุโลก รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริม
คุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
 ขอเชิญท่านนายกฯ ได้กล่าวต้อนรับข้าราชการทั้ง 3 ท่านครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  ทางฝ่ายผู้บริหารก็ยินดีต้อนรับทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับโอนย้ายมาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีการท างาน
ค่อนข้างจะแตกต่างจากท่ีอ่ืน เพราะได้น าระบบการบริหารงานแบบเอกชนมาใช้   

  /ในการบริหาร… 
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ในการบริหารงบประมาณของราชการ ภายใต้ระเบียบที่ทางส่วนกลางได้ก าหนด 
ก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรให้ถ่องแท้ หลายที่ไม่เหมือนกัน
บริบทที่พะเยา หลายท่านได้ย้ายมาจากภาคกลาง หรือภาคใต้ ก็ได้ปรับในเรื่อง
ของการใช้ภาษาพ้ืนเมือง เพราะที่นี่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาพ้ืนเมือง แต่เวลาราชการ           
ก็ใช้ภาษาราชการ มีการสแกนลายนิ้วมือทุกท่านคงทราบดี ตอนเข้างาน        
และตอนเลิกงานมีการสแกนลายนิ้วมือ การสแกนลายนิ้วมือจะมีการบันทึก     
ในระบบ ทุกครั้ง เพ่ือประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้น พิจารณาโบนัส ของทุกปี           
ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบ ส่วนการท างานของฝ่ายสภาฯ ก็นึกถึงผลประโยชน์       
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง น าภาษีที่เป็นงบประมาณเข้าพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข   
ของประชาชน สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ทางนายกฯและทางสภาฯ และผู้บริหารได้ก าหนด
กฎเกณฑ์ไว้ในเรื่องของการคุ้มทุน คุ้มค่าและความถูกต้องของงบประมาณ         
ก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน ให้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ขอเป็นก าลังใจทุกท่าน             
ในการท างานให้ก้าวขึ้นไปสู่ที่ระดับที่ตัวเองต้องการ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ 

   
ประธานสภาฯ    ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอแสดงความยินดี      

และขอต้อนรับข้าราชการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหาร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และขอให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่ราชการกันทุกท่านด้วยครับ 
      

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  

  กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่  3) และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่  28 
พฤศจิกายน 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565           
โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 
หนา้ 8-12 สรุปคือ 

1. ก าหนดวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน 
2. ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น (เดิมไม่ได้ก าหนดไว้) 
3. ก าหนดการประชุมสภาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เดิมไม่ได้ก าหนดไว้) 
4. ก าหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น(ก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน) 
5. ก าหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น(ตามหลักเกณฑ์    

ที่ประธานสภาฯก าหนด) 
6. ก าหนดการถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(เดิมไม่ได้ก าหนด) 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ 

ฉบับนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วย 
  จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบ 

 /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1.4 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ปี 2566  
 ด ้วยจ ังหว ัดพะ เยา  แจ ้งแนวทางปฏ ิบ ัต ิเกี ่ยวก ับการ เล ือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ตามหนังสือ ที่ พย 0023.4/ว 15171 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ   
การประชุม หน้า 13-17 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น             
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น อาจเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ               
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ หากเข้าลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  ๕/๒๕๔๓ ลงวันที่                          
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" ไว้ ดังนี้ 

       ๑.๑ ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
      ๑.๒ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
     กฎหมายและปฏิบัติงานประจ า 
      ๑.๓ อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐ 

 ๑.๔ มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมายซึ่งห้ามมิให้ใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น     
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สามารถ
ช่วยเหลือผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หาเสียงเลือกตั้ ง เป็นการส่ วนตัว            
และนอกเหนือเวลาราชการได้ แต่ต้องระมัดระวังมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
และต้องเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะต าแหน่งดังกล่าว 

  จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบ 
 

    เรื่องที่ 1.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561          
ข้อ 29(3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
         /ท้องถิ่น… 
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ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น         
และคณะกรรมการ พัฒนาท้ องถิ่ น  พร้ อมทั้ งประกาศผลการติ ดตาม                   
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามรายงานฯ ที่ได้น าส่งให้สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดทุกท่านแล้ว  

ญัตตินี้ เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
เ พ่ือทราบไม่มีการลงมติ  ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย               
ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทาง       
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีประเด็นที่จะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าทีป่ระชุมรับทราบนะครับ 

  
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1.6 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข        
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ  

ส าหรับรายละเ อียดแผนงานโครงการ ดู ได้ที่ กองยุทธศาสตร์                 
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือ
ที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ  ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 1.7 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-       

2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 

    /พ.ศ.2565… 
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พ.ศ.2565 โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ ให้แก้ ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น             
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบ  

ส าหรับรายละเ อียดแผนงานโครงการ ดู ได้ที่ กองยุทธศาสตร์                 
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือ
ที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
ประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงาน           
การประชุมรายงาน เชิญนายบูรณาการ ตาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอปง 

 
นายบูรณาการ ตาค า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายบูรณาการ ตาค า 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอปง ในฐานะ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
ตามส าเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้  หากท่านใด
เห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วง เพ่ือจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

  
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ประชุมเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2565  จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านใด        
ขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2565        
โปรดยกมือขึ้น 
 

       /เลขานุการสภาฯ...  
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เลขานุการสภาฯ    รับรอง 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้ งที่  3  ประจ าปี  พ .ศ .  2565 ประชุมวันที่  26 กันยายน 2565                               
ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

  
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ในการประชุมครั้งนี้  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใดครับ 

 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
   
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   เรื่องท่ี 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน เครื่องแปลงขยะ

เศษอาหารและเศษวัชพืช โดยใช้จุลินทรีย์  ขนาด 1,000 กิ โลกรัม            
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

   
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ด้วย บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จ ากัด ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การสนับสนุนเครื่อง
แปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste and Weed 
Waste RecyclingMachine) ข น า ด  ๑ ,๐ 00 กิ โ ล ก รั ม  จ า น ว น  ๑  ชุ ด              
ราคา ๗,๑๐๐,๐00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ือให้น าไปใช้ด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 

ในการนี้  บริษัทผู้ ให้การสนับสนุนได้ด า เนินการส่งมอบ ติดตั้ ง                
และทดสอบระบบการท างานของเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้การด าเนินการรับโอนทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง       

 
/ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลการตรวจสอบตามรายงาน        
ของคณะกรรมการ พบว่า เครื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้งานได้ปกติ         
และไม่ปรากฏว่าช ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่  กค(กวจ) 0๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่                 
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น       
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว     
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ          
ไดต่้อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ได้แถลงถึงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอน

ทรัพย์สิน เครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืช โดยใช้จุลินทรีย์           
ขนาด 1,000 กิโลกรัม  ที่บริษัทไบโอแอ๊กซ์เซล จ ากัด ให้การสนับสนุน           
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือใช้ด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ         
ก่อนการรับมอบเพ่ือใช้งาน ตามหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง           
(เอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 45-47) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะ เยา  ได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์ สิ นดั งกล่ า ว                     
และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบตามทรัพย์สิน             
ที่ ได้รับการสนับสนุนรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม        
หน้า 43-44 ว่าสามารถที่จะน ามาใช้งานได้ ไม่มีสภาพช ารุด 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ           
ท่านสมาชิกฯจะมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม       
นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน เครื่องแปลงขยะ     
เศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ขนาด 1,000 กิโลกรัม ตามที่ท่าน
นายกฯเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน เครื่องแปลงขยะ

เศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ขนาด 1,000 กิโลกรัม ตามที่         
ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน เครื่องแปลงขยะ        

เศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ขนาด 1,000 กิโลกรัม ด้วยคะแนน
เสียง  21 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
เรื่องที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน          
และสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 130 หน้า 299 (กองช่าง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อ
สภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑๓0 หน้า ๒๙๙ จากเดิม โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่ พ้ืนที่การเกษตร สายเลียบห้วยร่องค า หมู่ที่ ๖ ต าบล      
แม่นาเรือเชื่อม ต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน ๕00,0๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) แก้ไขเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรสายเลียบห้วยร่องค าหมู่ที่ ๕ ต าบลแม่นาเรือ เชื่อม ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน ๕๐0,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ  

 /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อสภาฯ ถึงหลักการและเหตุผลของการ       
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดิน              
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 130 หน้า 
299 (กองช่าง) มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่                            
ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม      

นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน     
และสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 130 หน้า 299 (กองช่าง) ตามที่ท่านนายกฯเสนอ     
โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน      
และสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 130 หน้า 299 (กองช่าง) ตามที่ท่านนายกฯเสนอ     
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่ 130 หน้า 299 (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ  
ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
เรื่ องที่  5 .3 ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา (บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร 2) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯครับ 

 
       /นายก อบจ.พะเยา… 
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นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บริเวณชั ้นที ่ ๒ อาคาร ๒)      
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
รายการที่ ๑๙ หน้าที ่ ๒๑๔ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื ่องจักรกล จ านวน 
๔๔๔ ,0๐0 บาท โอนไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม      
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน    
และสิ ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา (บริเวณชั้นที่ ๒ อาคาร ๒) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภาฯ ถึงหลักการและเหตุผลของการ       
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566             
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บริเวณชั้นที่ 2 
อาคาร 2) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม       

นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท          
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร 2) ตามที่ท่าน นายกฯ เสนอ     
โปรดยกมือขึ้นครับ 

          
 
         /เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท         
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร 2) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม   
และการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน        
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา (บริเวณชั้นที่ 2 อาคาร 2) ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี            
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
เรื่ องที่  5 .4 ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหาร        
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ         
(กองการเจ้าหน้าที่) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน    
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน       
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการ    
ที่ ๖ หน้า ๘๘ เงินเดือนข้าราชการประจ าปี จ านวน ๑๖,000 บาท (หนึ่งหมื่น     
หกพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป        
ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป  ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ป ร ะ เ ภ ท ค รุ ภั ณ ฑ์ ส า นั ก ง าน                                   
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน ๑ รายการ 
รายละ เ อียดปรากฏตามหนั งสื อองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดพะ เยา                    
ลงวันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
         /ระเบียบ… 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ิ

 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภาฯ ถึงหลักการและเหตุผลของการ    

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่) มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะสอบถามหรือมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม
ต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม       

นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส า นั ก ง าน  เ ค รื่ อ ง ส แกน ล ายนิ้ ว มื อ  ชนิ ดบั นทึ ก เ ว ล า เ ข้ า ออก ง า น                  
จ านวน 1 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่) ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้น 
 

เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน                 
1 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่) ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 รายการ (กองการเจ้าหน้าที่)      
ด้วยคะแนนเสียง 21 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

                      /ประธานสภาฯ… 
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เรื่ องที่  5 .5 ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ (กองคลัง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้ารายการที่ ๒๖ หน้าที่ ๑๔๘ ค่าไฟฟ้า จ านวน ๘๗,๖0๐ บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ จ านวนเงิน
รวม ๘๗,๖0๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภาฯ ถึงหลักการและเหตุผลการ          

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566              
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด         
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (กองคลัง)           
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือมีป ระเด็นข้อสงสัยหรือไม่ครับ            
ท่านสมาชิกฯจะมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมต่อไป 
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุม      

นะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ (กองคลัง) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 20 เสียง ครับ 

 /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ (กองคลัง) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ            
โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์           
จ านวน 3 รายการ (กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี      
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
เรื่องที่ 5.6 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2566 เพื่อคืนเงินค่าสินไหมทดแทนฯ จ านวน 13,153.36 บาท   
(หนึ่งหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
(กองคลัง) เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม     
เป็นจ านวนเงิน ๑๓,๑๕๓.๓๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาท
สามสิบหกสตางค์) ให้แก่ นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน รายละเอียดดังนี้ 

๑. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๘๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่      
๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ทางราชการ กรณีการใช้จ่ายเงินของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับการบริหาร       
การผลิตและการตลาดโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ ยน้ าชีวภาพ          
ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวาขององค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๒. ค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขด าที่ ๑๑0/๒๕๖๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๕๓๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง คดีพิพาท
เกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ที่ ๗๘5/๒๕๖0 ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖0 ซึ่งแก้ไขและเพ่ิมเติมโดยค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๘๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖0 
เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ      
กรณกีารใช้จ่ายเงินของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับการบริหารการผลิตและการตลาด 
 

        /โครงการ… 
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โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์
คุณภาพสูงจากผักตบชวาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เฉพาะในส่วน    
ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน     
เป็นเงินจ านวน ๑๓ ,๕๑3.๓6 บาท (หนึ่ งหมื่นสามพันห้าสิบสามบาท           
สามสิบหกสตางค์) แจ้งตามหนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๒๓.๔/๖๖๓๔       
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ พย 0๐๒๓.๔/๖๖๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑             
และที่ พย 0๐๒๓.๔/๖7๑๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามล าดับ ทั้งนี้ 
นับแต่วันที่มีค าสั่งและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว 

๓. ผู้ฟ้องคดีท่ี ๒ ราย นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓               
เป็นจ านวนเงิน ๑๓,๑๕๓.๓๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาท
สามสิบหกสตางค์) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน         
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๙๖ “(๒)   
ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น” 

สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน 
มียอดเงินสะสมจ านวน ๖,๓๓๑,๘๘๑.๘๕ บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่น    
หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถ      
จ่ายขาดเงินสะสมได้ (รายละเอียดแนบท้าย) 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อสภาฯ ถึงหลักการและเหตุผลของการขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือคืนเงิน               
ค่าสินไหมทดแทนฯ จ านวน 13,153.36 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อย        
ห้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (กองคลัง) มีสมาชิกสภาฯ     
ท่านใดจะสอบถามหรือมีประเด็นข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ           
ที่ประชุมต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุม          

นะครับสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือคืนเงินค่าสินไหมทดแทนฯ จ านวน 13,153.36 บาท    
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
(กองคลัง) ตามท่ีท่าน นายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

         /เลขานุการสภาฯ...
  



21 
 

เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ จ านวน 21 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือคืนเงินค่าสินไหมทดแทนฯ จ านวน 13,153.36 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
(กองคลัง) ตามท่ีท่าน นายกฯ เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

 
เลขานุการสภาฯ   ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือคืนเงินค่าสินไหมทดแทนฯ จ านวน 13,153.36 บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
(กองคลัง) ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

 
เรื่องที่  5.7 การก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี     
พ.ศ. 2567  เชิญเลขานุการ สภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  ๑.  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด พ .ศ .  ๒๕๔0             
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2562 

มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
วรรคสาม วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดก าหนด 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา    

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ          
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี              
ของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

วรรคสอง การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตาม              
ที่กฎหมาย ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/    
กฎหมายแล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

 
          /แก้ไขเพ่ิมเติมถึง... 
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 22 บัญญัติให้  ในปีหนึ่ง         
ให้มีสมัยประชุมสามัญจ านวนสองสมัย และระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ         
ให้มีก าหนดสี่สิบห้าวัน  และขอเสนอให้  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
ได้พิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญฯ แยกเป็นสองประเด็นดังต่อไปนี้ 

      
5.7.1 การก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี           

พ.ศ. 2566 ผมจะขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันว่า สมัยประชุมสามัญ       
สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2566 ควรจะเริ่มเมื่อใด ขอเชิญครับ เชิญนางพิสมัย  ใจวงั  

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉันนางพิสมัย  ใจวัง  
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา         

ขอเสนอวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  พ.ศ.  2566            
ตั้งแต ่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน ขอบคุณค่ะ 

 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 
สิบเอกบุญเดชอิน ต๊ะสาร  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม        
สมาชิกสภาฯ สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        

เขต 3 อ าเภอดอกค าใต ้ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ 
 
นายอะดิเรก กองมงคล  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม            
สมาชิกสภาฯ นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 

อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ 
 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา เสนอวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ     
สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2566          
เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2566         
เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน ตามที่ นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นผู้เสนอ 

 
    /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.7.2 การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2567  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญนายช านาญ  บัวแดง   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอจุน 

 
นายช านาญ บัวแดง  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม            
สมาชิกสภาฯ นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2                

อ าเภอจุน ขอเสนอวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 
นายธนกร ใจกล้า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม             
สมาชิกสภาฯ นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4        

อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ 
 
นายเข้ม อัศราช  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม            
สมาชิกสภาฯ นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เขต 1          

อ าเภอภูซาง ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ มีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้องครับ 
 
ประธานสภาฯ  นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      

เขต 2 อ าเภอจุน เสนอวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี                
พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนด วันเริ่มประชุม         
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่11 มกราคม พ.ศ. 2567     
เป็นต้นไป เป็นเวลา 45 วัน ตามที่ นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอจุน เป็นผู้เสนอนะครับ  

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ในการประชุมวันนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          

ท่านใด เสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่อย่างใดทางท่าน
ผู้บริหารมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งต่อสภาฯ หรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มี ในวันนี้ผมก็ได้
ด าเนินการประชุมครบ ทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ     
ทุกท่าน และขอบคุณ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา  15.30  น. 
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